



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตามประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อและกำหนดวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

สมรรถนะ	วัน เวลา สถานที่	วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๑. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา และวุฒิภาวะทาง อารมณ์ ๓. ทักษะคิด และแรงจูงใจ ๔. มีมนุษยสัมพันธ์	วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔	สอบสัมภาษณ์

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

/ ๔. ควรไปถึง...

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่สอบอยู่

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ และทาง website ของสำนักงาน <http://region๔.cad.go.th>

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวนิสาค์ เลหาพุนรังษี)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๐๐๒	นาย อธิวัฒน์	โพธิ์เอก
๒	๐๐๔	นาย เอกวิทย์	นิยมสุข
๓	๐๐๕	นางสาว เวณิการ์	ชั้นชะลี
๔	๐๑๒	นาย ญัฐพงษ์	สารคณา
๕	๐๑๓	นาย เจตน์ศิริ	มนต์ขลัง
๖	๐๑๘	นาย ทวีพงษ์	เนตรบุตร